

Số: 1820/SNN-VP

Bình Phước, ngày 02 tháng 11 năm 2020

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3919/UBND-TH ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

Câu hỏi: Cử tri xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập: Phản ánh trong những năm gần đây, cuộc sống của bà con người dân gặp nhiều khó khăn do giá cả các mặt hàng nông sản như: điều, tiêu, cà phê, cao su, sản phẩm chăn nuôi không ổn định; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp đề nghị tỉnh quan tâm. Đề nghị tỉnh quan tâm và định hướng, dự báo kịp thời giúp cho nông dân về diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng nông sản giúp cho bà con nông dân không ồ ạt chạy theo giá cả để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, vừa gây mất cân đối thị trường, vừa ảnh hưởng đến người dân và kinh tế.

Trả lời:

Nông sản là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng và đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh nhà. Bên cạnh những kết quả đạt được, nông sản của tỉnh đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh hội nhập. Đa số nông dân vẫn sản xuất theo phong trào, không biết rõ nơi tiêu thụ, nhu cầu của thị trường, yêu cầu về tiêu chuẩn sản phẩm, thị hiếu của người tiêu dùng, chưa chú trọng đến đảm bảo chất lượng và ATTP. Thay vì tìm kiếm thông tin về thị trường rồi đầu tư vào sản xuất, có định hướng về khâu tiêu thụ trước khi sản xuất, mặt hàng đó thị trường có cần không, cần bao nhiêu, thời điểm nào cần,... do sản xuất theo phong trào nên giá cả đầu ra không ổn định diễn ra dai dẳng. Do vậy, để phát huy lợi thế, cơ hội vượt qua những khó khăn thách thức, UBND tỉnh có một số định hướng trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục xây dựng và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn tập trung gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, chuỗi liên kết trên cơ sở phát huy lợi thế từng vùng, nâng cao hiệu quả khả năng kiểm soát, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (ATTP) nông sản, bảo vệ môi trường, hạn chế dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt là chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch theo hướng hiện đại nhằm giảm tổn thất và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm;

- Chỉ đạo Sở Công thương chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo và thông tin thị trường, xác định xu hướng tiêu dùng; cập nhật thông tin về chính sách thương mại của các quốc gia khác và của từng thị trường về thị phần, thị hiếu, giá cả, tiêu chuẩn sản phẩm, các rào cản thương mại;



- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức Hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh, tìm kiếm, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào các chuỗi liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm ở các tỉnh, khảo sát tìm kiếm thị trường; tăng kim ngạch xuất khẩu trực tiếp, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch; Mở rộng thị trường theo hướng đa dạng hóa trong đó tập trung nâng cao chất lượng và đảm bảo ATTP; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham quan, khảo sát thị trường nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm;

- Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử vào các khâu của quá trình sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển thị trường một cách vững chắc; tạo dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm nông sản, tự động kết nối điện thoại thông minh, xây dựng các phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản, tăng niềm tin của người tiêu dùng và trách nhiệm, uy tín nhà sản xuất;

- Người dân thường xuyên cập nhật, tìm hiểu thông tin thị trường nông sản trên trang Website của Bộ Nông nghiệp và PTNT với chuyên mục về thị trường và xúc tiến thương mại nông sản. Trong đó có nhận định, dự báo về thị trường nông sản và giá cả nông sản trong thời gian tới để người dân kham khảo và định hướng trong sản xuất;

- Thu hút đầu tư vào bảo quản, chế biến thực phẩm nông sản: Chế biến xuất khẩu nhân hạt điều tại Bình Phước nói riêng và Việt Nam đã duy trì được vị trí số 1 thế giới nhờ áp dụng công nghệ, thiết bị chế biến hiện đại. Đồng thời, sản phẩm đảm bảo chất lượng và ATTP theo tiêu chuẩn quốc tế (HACCP, ISO 22000, BRC,...). Chế biến là động lực, là đòn bẩy để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà phát triển. Do vậy, đối với các mặt hàng nông sản khác như: tiêu, cà phê, cao su, sản phẩm chăn nuôi ngoài tiêu thụ nội địa, người dân phải chuyển hướng sang sản xuất đảm bảo chất lượng và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào những thị trường khó tính ngoài Trung Quốc; đa dạng hóa, cải tiến mẫu mã sản phẩm, đảm bảo khả năng cạnh tranh. Tập trung đầu tư vào chế biến và bảo quản để góp phần mở rộng đầu ra cho sản phẩm nông sản;

- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch hại trên cây trồng, vật nuôi.

Trên đây là nội dung tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở; các PGD Sở;
- Lưu: VT, BP QLCL(Hà).



Trần Văn Lộc